

ข้อกำหนดและเงื่อนไข การใช้แอปพลิเคชัน UTCC Plus

รายละเอียดทั่วไป

การติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ เป็นการตกลงเงื่อนไขการใช้งานของแอปพลิเคชัน ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC Plus (ต่อไปนี้จะเรียกโดยรวมว่า “แอปพลิเคชัน”) ซึ่งระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน และการใช้บริการตามที่ระบุในที่นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”) ในการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขการใช้บริการ”) หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ หรือทั้งหมดนี้ ท่านต้องยกเลิกการใช้งานแอปพลิเคชันและ/หรือการใช้บริการที่ระบุในที่นี้โดยทันที

หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน การให้บริการของแอปพลิเคชัน และการใช้บริการของท่าน กรุณาติดต่อสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ณ อาคาร 7 ชั้น 4

ท่านสามารถตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนใช้งานแอปพลิเคชันได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

นิยามความหมาย

“แอปพลิเคชัน”	หมายถึง ซอฟต์แวร์ภายใต้ชื่อ UTCC Plus จัดทำโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “มหาวิทยาลัย”) ที่เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งจะทำการติดตั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่มีระบบปฏิบัติการ Apple iOS (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระบบปฏิบัติการ”) รวมถึง ส่วนเพิ่มจากการอัปเดตซอฟต์แวร์ หรือ รายละเอียดต่างๆ ของซอฟต์แวร์ ที่จะมีการเพิ่มขึ้นในอนาคต
“ระบบ”	หมายถึง ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของแอปพลิเคชัน UTCC Plus ทั้งหมด
“บริการ”	หมายถึง กิจกรรม การให้ใช้งาน การปฏิบัติการ และธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในแอปพลิเคชัน UTCC Plus ทั้งนี้รวมถึง กิจกรรม การให้ใช้งาน การปฏิบัติการ และธุรกรรมต่างๆ ที่สืบเนื่องมาจากบริการภายในแอปพลิเคชัน UTCC Plus
“เงื่อนไขการใช้บริการ”	หมายถึง ข้อตกลงระหว่างผู้ใช้งานที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน UTCC Plus และผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ที่ทั้งสองฝ่ายได้ยินยอมร่วมกัน มีรายละเอียดตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การใช้แอปพลิเคชัน UTCC Plus ฉบับนี้
“ผู้ใช้งาน”	หมายถึง ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน ผู้ที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน ซึ่งหมายความรวมถึง ทั้งผู้ให้บริการที่เป็นเจ้าของอุปกรณ์ที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน และผู้ให้บริการที่ไม่ได้เป็นเจ้าของอุปกรณ์ที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน

ข้อกำหนดทั่วไป

มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง (รวมถึงการจำกัด แชนท์ หรือลบ) แอปพลิเคชัน บริการ และเนื้อหาหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหา รวมถึงยกเลิกหรือจำกัดการเข้าใช้ และ/หรือการใช้บริการของท่านไม่ว่าเวลาใดก็ตาม

นโยบายความเป็นส่วนตัว และการเก็บรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัย มีนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เปิดเผยไว้จากการเข้าใช้งาน “แอปพลิเคชัน” และการใช้ “บริการ” นี้ มหาวิทยาลัย จะไม่แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเว้นแต่จำเป็นต้องทำเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เพื่อปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และการบังคับใช้เงื่อนไขการใช้บริการนี้ และเพื่อตอบโต้ข้อกล่าวหาว่าเนื้อหาได้ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นหรือตามแต่ที่จะได้ระบุไว้ที่อื่นในข้อกำหนดฉบับนี้ โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดข้างต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ กับมหาวิทยาลัย ระหว่างที่มีการใช้งาน แอปพลิเคชันจะมีการนำไปใช้ เพื่อการบริการ และการพัฒนาการให้บริการ โดยมหาวิทยาลัย ตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยในส่วนต่อไป

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัย มุ่งมั่นที่จะดำเนินการ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะรับผิดชอบ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานอย่างจริงจัง รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลผู้ใช้งาน : มหาวิทยาลัย มีความต้องการใช้ข้อมูลบางอย่างที่จะทำให้ สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งาน และอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน รวมถึงมหาวิทยาลัยจะทำการเก็บรายละเอียดข้อมูลที่ได้จากท่าน ร่วมกับข้อมูลการใช้บริการต่างๆ ของแอปพลิเคชัน เพื่อใช้ในการให้บริการและพัฒนาการให้บริการของมหาวิทยาลัยต่อไป
2. มหาวิทยาลัย อาจใช้ อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้ ในการติดต่อกับผู้ใช้งาน รวมถึง อาจมีการส่งข้อความจากแอปพลิเคชัน เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่สำคัญ หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเป็นรายบุคคล
3. การใช้งานบางส่วนในแอปพลิเคชัน มีความจำเป็นต้องให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญในการดำเนินการภายในของระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานดำเนินงานบางอย่างในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่กรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน
4. ข้อมูลของผู้ใช้งาน จะถูกนำไปใช้ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ : การยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานระบบ , ข้อมูลเชิงสถิติ , ข้อมูลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน , การเก็บบันทึกการทำรายการ , การใช้ทดสอบระบบงาน, การบำรุงรักษาและการพัฒนาระบบ
5. ระบบอาจบันทึกปัญหาที่พบระหว่างการใช้งานเพื่อพัฒนาบริการ ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ ตามที่ผู้ใช้งานได้ให้ข้อมูลไว้กับมหาวิทยาลัย ทั้งก่อนหน้าการติดตั้งแอปพลิเคชัน และภายหลังการติดตั้งแอปพลิเคชัน

6. โปรดทราบว่าอาจจะมีบางกรณีที่มหาวิทยาลัยอาจจะต้องติดต่อผู้ใช้งาน เกี่ยวกับเรื่อง รุกรการ งานด้านปฏิบัติการทั่วไปของมหาวิทยาลัย เช่น การตรวจสอบพฤติกรรมการใช้ที่ดูน่าสงสัยในแอปพลิเคชัน
7. แอปพลิเคชัน และระบบ จะทำการตรวจสอบปริมาณการใช้งาน การจราจรของการใช้งาน รูปแบบการใช้งาน ที่เกิดขึ้นในระบบทั้งหมดเพื่อนำไปพัฒนาการออกแบบโครงสร้างของระบบให้ดีขึ้น
8. ผู้ใช้งานต้องตั้งรหัสผ่าน สำหรับเข้าใช้งานส่วนที่ต้องใส่รหัสผ่านให้ถูกต้อง
9. ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้งาน และ ข้อมูลอื่นๆ : ทุกครั้งที่เวลามีการขอให้ผู้ใช้งานใส่ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัวจะถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ต ด้วยเข้ารหัสชั้นสูง ระบบทำตามระเบียบปฏิบัติการที่เข้มงวดเรื่องการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการพยายามเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ทั้งนี้จะไม่ได้รวมถึงเหตุการณ์ที่กฎหมายจะบังคับให้ระบบเปิดเผยข้อมูลแก่องค์กรภายนอก
10. การเปิดเผยข้อมูลกับหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องอื่น : ข้อมูลของผู้ใช้งานอาจจะมีการส่งหรือใช้โดยมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจต้องส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานรัฐหรือผู้บังคับใช้กฎหมายตามที่กฎหมายจะบังคับ และมหาวิทยาลัยอาจส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานภายนอกอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ การดูแลรักษาระบบ และการบริหารจัดการระบบ รวมถึงระบบอาจส่งข้อมูลของผู้ใช้รวมทั้งรายการที่เกิดขึ้นไปยังแอปพลิเคชันอื่น หรือระบบอื่นที่จำเป็นต่อบริการ อาทิ แอปพลิเคชันของธนาคาร และระบบการชำระเงินออนไลน์ และเมื่อผู้ใช้งานตกลงตามเงื่อนไขการใช้งาน รวมทั้ง มหาวิทยาลัยจะทำการส่งข้อมูลที่รวมถึงวิธีการชำระเงิน ไปยังธนาคาร บริษัท บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต ที่ให้บริการบัตร หรือบัญชีธนาคาร ที่ผู้ใช้งานใช้ในการทำรายการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันอาจจะทำลิงค์ไปยังปลายทางของหน่วยงานเหล่านั้น มหาวิทยาลัยต้องการให้ผู้ใช้งานยอมรับ และเข้าใจไว้ว่า แต่ละเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมีระบบรักษาความปลอดภัยและนโยบายรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกัน และอยู่นอกเหนือขอบเขตการควบคุมและความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย

กรรมสิทธิ์และใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์, สิทธิในฐานข้อมูล และทรัพย์สินทางปัญญา อื่น ๆ ในลักษณะใดที่เกี่ยวข้อง แอปพลิเคชัน รวมถึง รหัสซอฟต์แวร์ ที่ใช้ทำงานบนแอปพลิเคชัน ทางมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของโดยตรง

มหาวิทยาลัยอนุญาตให้สิทธิในการใช้งานทั่วโลก แบบไม่ผูกขาด สำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน เพื่อการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และการใช้งานส่วนบุคคลของผู้ใช้งานตามเงื่อนไขการใช้บริการ โดยไม่มีการเก็บค่าลิขสิทธิ์การใช้งานแต่ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ให้มหาวิทยาลัยสามารถเพิกถอนภายหลังได้

ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาซึ่งรวมถึงภาพกราฟฟิก ข้อความ งานเขียน ภาพถ่าย รูปภาพ วิดีทัศน์ และงานมัลติมีเดียใด ๆ ที่ปรากฏบนแอปพลิเคชันได้รับการปกป้องตลอดเวลาซึ่งเนื้อหาดังกล่าวมีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิความเป็นเจ้าของ เป็นของมหาวิทยาลัย แต่เพียงผู้เดียว

เงื่อนไขการใช้แอปพลิเคชัน

1. ผู้ใช้งานตกลงว่าการใช้บริการแอปพลิเคชันและการใช้ข้อมูลในแอปพลิเคชันนี้จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2. ผู้ใช้งานตกลงว่าจะให้ข้อมูลที่เป็นความจริง และถูกต้องทั้งหมดตามที่แอปพลิเคชันร้องขอ และยอมรับว่า มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาด และผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมด อันเกิดขึ้นมาจากข้อมูล อันเป็นเท็จ หรือข้อมูลที่ผิดพลาดของผู้ใช้งาน
3. ผู้ใช้งานตกลงว่าจะดำเนินการภายในแอปพลิเคชัน ด้วยบัญชีผู้ใช้งานของตนเองเท่านั้น และจะไม่นำบัญชีผู้ใช้ของตนเองไปให้ต่อผู้ใช้งานอื่นในใช้งาน และผู้ใช้งานยอมรับว่า มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดและผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมด อันเกิดมาจากความผิดพลาดของผู้ใช้งานที่นำบัญชีของตนเองไปให้กับผู้ใช้งานอื่นใช้งาน
4. ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่เจาะข้อมูลหรือพยายามเข้าถึงข้อมูลและแอปพลิเคชันนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ขัดขวางมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ผู้ใช้งานอาจต้องรับผิดชอบจากการกระทำ การดังกล่าว และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการติดตามหรือตรวจสอบการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ของผู้ใช้งานเป็นครั้งคราว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือต้องรับผิดชอบต่อประการใด
5. ผู้ใช้งานจะไม่อนุญาตให้ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้แทน หรือบุคคลอื่นมาดำเนินการ
 - 1) สร้างหรือกระจาย สำเนาของแอปพลิเคชัน
 - 2) พยายามกระทำการ ลอกเลียนแบบ, ทำซ้ำ, เปลี่ยนแปลง, ปรับ, วิศวกรรมย้อนกลับ, แยกส่วนประกอบ, โยกย้าย, แลกเปลี่ยน หรือ แปรแอปพลิเคชัน
 - 3) สร้างงานอนุพันธ์ของแอปพลิเคชันหรือลักษณะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน
6. มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือเพิกถอน แอปพลิเคชัน หรือคิดค่าบริการในการบริการที่เกี่ยวข้องกับ เงื่อนไขการใช้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบของมหาวิทยาลัย ณ ขณะนั้น
7. ผู้ใช้งาน รับผิดชอบต่อกำหนดและเงื่อนไขกับผู้ให้บริการเครือข่าย โทรศัพท์ และผู้ให้บริการเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจจะมีส่วนกับการใช้แอปพลิเคชัน และอาจมีการเรียกเก็บเงินกับผู้ใช้งานในการเชื่อมต่อ บริการเครือข่ายข้อมูล และบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ขณะที่มีการเข้าใช้แอปพลิเคชัน รวมทั้งในกรณีที่ ผู้ใช้งานไม่ใช่ผู้ชำระค่าใช้จ่ายของโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ที่ใช้เข้าแอปพลิเคชัน การใช้แอปพลิเคชันนี้ ถือว่าผู้ใช้งานได้รับอนุญาตจากผู้ชำระค่าใช้จ่าย โดยมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบต่อภาระค่าใช้จ่าย ดังกล่าวทั้งหมด

การสามารถเข้าถึงได้

แอปพลิเคชันนี้ สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านระบบปฏิบัติการที่กำหนดข้างต้น มหาวิทยาลัยจะให้ความพยายามในระดับที่สมเหตุสมผลในการทำให้แอปพลิเคชันสามารถทำงานได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานรับทราบว่า แอปพลิเคชันนี้มีการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการเครือข่าย ซึ่งจะมีผลกับคุณภาพของการบริการที่ได้รับ และอยู่นอกเหนือการควบคุมของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย บริษัทในเครือ และผู้รับจ้างของมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบต่อ การที่ไม่สามารถเข้าแอปพลิเคชันได้โดยที่เกิดจาก ระบบการสื่อสารขัดข้องล้มเหลวทั้งหมด

การยุติการให้บริการ

มหาวิทยาลัยสามารถยุติการให้บริการแอปพลิเคชันได้ในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยการแจ้งเตือนเรื่องการยุติบริการให้ท่านทราบก่อน และ ณ ช่วงเวลาของยุติการบริการ

- 1) กรรมสิทธิ์และใบอนุญาตที่มหาวิทยาลัยให้กับผู้ใช้งานจะถูกยุติด้วยเช่นกัน

2) แอปพลิเคชันจะเปลี่ยนสภาพไม่ให้อาจทำงานได้

การจำกัดความรับผิดชอบ

เนื้อหาทั้งหมดในแอปพลิเคชันและบริการนี้ได้จัดทำไว้ตามเกณฑ์ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่จัดทำได้” และมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงและเป็นข้อมูลเท่านั้น และมีให้ถือหรือเห็นว่ามีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือทางการค้า หรือเพื่อเป็นข้อเสนอหรือการชักชวนและ/หรือการให้คำแนะนำที่เกี่ยวกับการลงทุน การเงิน หรือบริการของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าเวลาใด ผู้ใช้งานควรรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้น ๆ และควรได้รับการพิสูจน์รับรองเนื้อหาดังกล่าวก่อนตัดสินใจหรือดำเนินการใด ๆ โดยอิงจากเนื้อหาดังกล่าว แม้ว่ามหาวิทยาลัย พยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาในแอปพลิเคชันนี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและเป็นความจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ มหาวิทยาลัยไม่ขอให้การรับรอง ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับรองเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ใด โดยเฉพาะ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไม่ขอรับรองว่าแอปพลิเคชัน บริการและเนื้อหาในแอปพลิเคชันนี้จะปฏิบัติตามความต้องการของผู้ใช้งาน หรือไม่เกิดการขัดข้องใช้งานไม่ได้ หรือมีความปลอดภัย ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการประเมินวิเคราะห์ต่าง ๆ เมื่อใช้งานแอปพลิเคชัน บริการ และเนื้อหา และผู้ใช้งานตกลงว่าการเข้าถึงและการใช้งานของท่านนั้น ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งานเอง มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น รวมถึงความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ หรือที่ตามมา ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ การสูญเสียกำไร หรือการสูญเสียโอกาส ที่ให้บริการในแอปพลิเคชันนี้ และ/หรือเนื้อหา และ/หรือการเข้าและการใช้แอปพลิเคชัน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

การรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้งานตกลงรับผิดชอบใช้เต็มจำนวนแก่มหาวิทยาลัย โดยไม่ห้ามมหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบจากความเสียหาย ความสูญเสีย และค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าใช้จ่ายและการชำระเงินทางกฎหมาย) ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจได้รับหรือต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลจากการละเมิดข้อกำหนดการใช้บริการนี้

ครีเอทีฟคอมมอนส์

แอปพลิเคชันนี้มีการใช้รูปภาพกราฟิก จาก หน่วยงานภายนอก ซึ่งทางผู้จัดทำได้ให้สิทธิ์อนุญาตให้ใช้รูปภาพได้ภายใต้ข้อกำหนดของผู้จัดทำ หรือ ภายใต้เงื่อนไขของครีเอทีฟคอมมอนส์ ดังต่อไปนี้ freepik จาก www.flaticon.com

กฎหมายที่บังคับและอำนาจศาล

ผู้ใช้งานตกลงว่าข้อกำหนดการใช้บริการนี้ การดำเนินการและผลการดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดการใช้บริการนี้ การเข้าแอปพลิเคชันนี้ และการใช้บริการในนี้ และ/หรือเนื้อหาและข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนั้น จะต้องอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ที่ผู้ใช้งานเข้าหรือพยายามเข้าแอปพลิเคชันนี้และ/หรือบริการในนี้ นอกจากนี้ผู้ใช้งานตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกมัดโดยขอบเขตอำนาจของศาลไทย การปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยภายใต้ข้อกำหนดการใช้บริการจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องเดียวกันนี้ และไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดการใช้บริการที่จะยกเลิกสิทธิของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติตามคำร้องขอของรัฐบาลหรือระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าแอป

พินิจและใช้บริการในนี้หรือที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่ได้จัดให้หรือที่มหาวิทยาลัยได้จัดหาเพื่อการใช้งานของผู้ใช้งาน เอกสารข้อกำหนดการใช้บริการ และการประกาศ ข้อความ หรือการสื่อสารใดๆที่ให้อไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นที่ยอมรับในกระบวนการศาลหรือการบริหารจัดการ โดยอิงตามหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้บริการที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร

การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

ผู้ใช้งานรับทราบว่าครั้งแรกที่ผู้ใช้งานเข้าใช้บริการแอปพลิเคชันนี้ ให้ถือว่าผู้ใช้งานได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้โดยการเข้าและใช้บริการของมหาวิทยาลัยแล้ว